



การฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์กรรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑๔๓/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐-๒๕๖๒๕-๕๕๕๕, ๐-๒๕๖๒๕-๓๕๑๐ โทรสาร. ๐-๒๕๖๒๕-๒๓๖๕

๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพประจำเดือนตามจำนวนศพที่เสียชีวิตจริง

เรียน หัวหน้าและสมาชิกการฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์กรรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน

เรื่องเดิม

ตามที่ การฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์กรรมส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการในช่วงเวลานั้นมีมติให้จำกัดการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพเดือนละไม่เกิน ๑๐ ราย รายละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน เพื่อให้ไม่ให้เป็นภาระกับสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ในการชำระเงินมากกว่า ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑) ระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าในแต่ละเดือนมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า ๑๐ ศพ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตตามจำนวนที่เป็นจริงได้ตามเหตุผลดังกล่าว ทำให้การฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์ศพต้องทำบัญชีรอลงประกาศเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพในจำนวนที่เกินไว้เพื่อรอเรียกเก็บเงินแล้วชำระให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ลำดับที่ในการรอเรียกเก็บเงินมียอดค้างที่ยังไม่ได้ลงประกาศ จำนวน ๔๗ ศพ จากสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อนำมาชำระให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพซึ่งจะได้รับล่าช้าตามไปด้วย

๒) คณะกรรมการการฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจำกัดการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพจากเดิมไม่เกินเดือนละ ๑๐ ศพ เป็นให้เรียกเก็บตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตจริงในเดือนนั้น ๆ เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาการได้รับเงินล่าช้าอีกต่อไป

ทั้งนี้ จำนวนศพที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน อาจมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตและตามจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ที่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินกับการฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์กรรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปด้วย
จกขอขอบคุณมาก

(นายสุรพล จารุพงศ์)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองประธานกรรมการ

การฉกฉวยเงินค่าสงเคราะห์กรรมส่งเสริมการเกษตร